
(ส ำเนำ) 
 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยวิสำมัญ   สมัยที่ 1  ประจ ำปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 

วันที่  6  มิถุนำยน   พ.ศ.2563   เวลำ  09.00  น. 
ณ  อำคำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร อบต.บ้ำนผึ้ง 

---------------------------------------------------- 
          ผู้มำประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
7. นายศรราม   นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
8. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
9. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
10. นายถี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
11. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
12. นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
13. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
14. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
15. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
16. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
17. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
18. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
19. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
20. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
21. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
22. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
23. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
24. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
25. นายชมพู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
26. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
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27. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
28. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
29. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
30. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
31. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17   
32. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 
33. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
34. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
35. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
36. นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
37. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
38. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
39. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภา อบต. 

 
 ผู้ไม่มำร่วมประชุม 
 1. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 (ลากิจ) 
 2. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21 (ลากิจ) 
 3. นายสมคิด   อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 (ลากิจ)  
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายธีระพงษ์  ไชยรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.20  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ   
ประธานสภาฯ  1.1 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19   

ผมขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านตลอดทั้งลูกหลาน               
ให้ช่วยกันป้องกันและระมัดระวังการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการรักษา 
ความสะอาด หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเสมอเวลาออกจากบ้าน รักษา 
ระยะห่างระหว่างกันเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 
นายก อบต. 1. บิดาของ นายวินิชย์  ตะวงค์  สมาชิก อบต. หมู่ 2 คือ นายเปลื้อง  ตะวงค์                 

ได้เสียชีวิต  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2563  จะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 ที่เมรุบ้านผึ้ง 

 2. เรื่องกองช่าง อบต.บ้านผึ้ง  ได้ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างที่ห้องข้างหอประชุม อบต. 
บ้านผึ้ง เนื่องจากเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ  
โดยเฉพาะผู้ สู งอายุต้องล าบากในการเดินขึ้นลงชั้น  2 ขอให้ท่ านสมาชิก                        
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย  ส่วนอีกห้องหนึ่งทางขวาของหอประชุม
ก าลังปรับปรุงจะท าเป็นอาคารแสดงโครงการธนาคารน้ า ใต้ดินไว้ให้ผู้ที่ต้องการมา
ศึกษาดูงานได้มาดู 

 3. รองนายก นายทองจันทร์  บุญทวี  ได้ขอลาออก ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2563 
ผมได้แต่งตั้ง นายธีระพงษ์  ไชยรี  เป็นรองนายก  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563              
ให้รับผิดชอบงานกองการศึกษาและงานสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

นายธีระพงษ์  ไชยรี - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผม นายธีระพงษ์  ไชยรี   
รองนายก อบต. อายุ 36 ปี อยู่บ้านนาโพธิ์  หมู่ 17 จะน าความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการ

ช่วยเหลือและพัฒนาต าบลอย่างเต็มที่ ท่านสมาชิกมีเรื่องอะไรจะให้รับใช้ช่วยเหลือ 
ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่  เบอร์โทรศัพท์ 063-3433925  

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.

2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มีผม  ขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.1 เรื่องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 

2/2563 ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจง 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีนโยบาย 
นายก อบต. ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019  ที่ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายมาก  ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะกู้เงิน 
400,000 ล้านบาท  เพ่ือมาแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้
ท้องถิ่นจัดท าโครงการเสนอของบประมาณผ่านทางท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน ที่จะต้องเสนอโครงการให้ทางจังหวัด  จึงต้อง เสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมในปีพ.ศ.2563 ให้สภาอบต.บ้านผึ้ง  
เห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีรายละเอียดในแผนงาน 4 ด้าน จ านวน 63 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน  108,868,500 บาท  ดังต่อไปนี้  

 ( อ่านรายละเอียดบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ให้ที่ประชุมทราบ ) 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 
นายถาวร บัวสุวรรณ์ - ผมขอสอบถาม ในข้อ 22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง 
ส.อบต. หมู่ 22 ปลาดุก หมู่ 22 กว้าง 4 เมตร ยาว 203 เมตร  หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  

499,300 บาท ถนนสายนี้ผมคิดว่าน่าจะกว้าง 5 เมตร  ไม่ใช่  4 เมตร 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ถนนเส้นนี้คือสายหน้าวัดหนองปลาดุก กว้าง 4 เมตร  ครับ ไม่ใช่  5 เมตร  
นายก อบต. 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

ในปี พ.ศ.2563 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมาขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  อบต.บ้านผึ้ง  เรื่อง  ตลาด พ.ศ.2563  ที่ฝ่ายบริหาร

เสนอมา  ในวาระท่ี 1  พิจารณาหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ 
 เนื่องจากข้อบัญญัติ  เรื่อง ตลาด ไม่ใช่ข้อบัญญัติ เกี่ยวเนื่องกับการเงินหรือ

งบประมาณ  สามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้  โดยในวาระที่  1 พิจารณา
หลักการและเหตุผล 
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นายประพันธ์  เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน เนื่องจากในต าบลบ้านผึ้ง มีตลาด 
ปลัด อบต. อยู่หลายแห่ง ทั้งตลาดสดของ อบต. และของเอกชน และยังมีตลาดชั่วคราวที่เรียก

ตลาดคลองถม ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่จะไปดูแลและควบคุม
บริหารจัดการให้ตลาดทุกแห่งที่มีในพ้ืนที่ให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และ
ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid 19 ที่เป็นอันตรายอยู่ในขณะนี้   
จึงจ าเป็นจะต้องให้มีข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้  ( อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้าน
ผึ้ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 และรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติให้ที่ประชุมทราบ ) 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอะไรหรือไม ่
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภา , ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอสอบถามกรณี 
ส.อบต. หมู่ 10 ที่เป็นตลาดเล็กๆ ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาขายเป็นครั้งคราว เดือนหนึ่ง 4 ครั้ง             

ที่เขารณรงค์ให้เกษตรกรน ามาขายพืชผักต่างๆ คงไม่เข้าในระเบียบนี้  ขนาดจ้างคน
เก็บขยะเดือนละ 200 บาท  เก็บค่าตลาดได้ 50 -60 บาท  ถ้าเราไปปรับเขา                      
เขาจะไปเอาก าลังใจที่ไหนไปรวมกันมาค้าขาย และต้องมาแก้ไขต้องสร้างห้องน้ า  
ห้องส้วม ถ้าเขาไม่มี เราจะไปท าห้องน้ าห้องส้วมให้เขาได้ไหม 

นายประพันธ์  เพิ่มพูล - ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับค่าปรับในข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาดนี้ ที่แจ้งค่าปรับสูงสุดไม่เกิน  
ปลัด อบต. 10,000 บาท  เป็นโทษสูงสุดในกรณีที่มีการจัดตั้งตลาดโดยไม่ขออนุญาต  ซึ่ง อบต.

จะต้องด าเนินคดีส่งฟ้องศาล เนื่องจากเป็นโทษที่สูงเกินกว่า 1,000 บาท  ซึ่ง อบต.
สามารถลงโทษปรับเองได้ไม่ เกิน 1,000 บาท  ส่วนโทษปรับ 1,000 บาท                     
ก็จะเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติด้านอ่ืนๆ เช่น ตลาดสกปรก สินค้า หรือ
อาหารไม่สะอาด  ผู้ขายของวางสินค้ารุกล้ าทางเดิน หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยในช่วง
ที่มีโรคโควิด 19 ระบาด ครั้งแรกเราอาจจะตักเตือนก่อนก็ได้  ครั้งต่อไปก็เริ่มปรับ
จากน้อยไปหามากก็ได้  ใช่ว่าจะปรับครั้งแรกเป็น 1,000 บาท  เราเน้นไปที่ตลาดที่มี
การค้าขายเยอะ  เช่น ตลาดหนองปลาดุก  ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นตลาด
ประเภทที่ 1 เป็นตลาดที่มีโครงสร้างที่มั่นคงและถาวรได้  ส่วนตลาดที่ทางการณรงค์
ให้ชาวบ้านน าพืชผักท่ีมีมาค้าขายเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราว คงไม่ได้ไปปรับหรอก แต่
จะให้ อบต.ไปสร้างห้องน้ าห้องส้วมให้ก็คงไม่ได้เช่นกัน 

ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง ตลาด 
พ.ศ.2563  ในวาระท่ี 1  รับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
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ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 
       ในวาระท่ี 2  วาระแปรญัตติ 
       โดยสมาชิก อบต.เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  ผมขอถามมีสมาชิก อบต. 

      ท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ 
ประธานสภา  - ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ   

ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ  - ขอพักการประชุม  นัดประชุมอีกครั้ง  เวลา  13.00 น. 

 พักการประชุม  เวลา  11.50 น. 
 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์  เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพิ่มพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 
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          การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2563  
วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมาชกิ อบต.   มาประชุม  
จ านวน  38  คน 
  เริ่มประชุม  เวลา  13.15 น. 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ 3.4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.บ้านผึ้ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563  ในวาระที่ 3   

ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลหรือไม่ ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลได้  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรหรือไม่ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ที่ได้เห็นชอบใน 
นายก อบต. แผนพัฒนา อบต. (พ.ศ.2561 -2565) เ พ่ิมเติม และเห็นชอบในข้อบัญญัติ                    

เรื่อง ตลาด ทางผู้บริหารจะได้น าไปพัฒนาต าบลบ้านผึ้งให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 - เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากบ้านเทพพนม 

หมู่ 8 ไปกลับรถทางบ้านนาโพธิ์ ถูกรถยนต์ชนจนคุณยายที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เสียชีวิต  ส่วนคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บ  ทางต ารวจได้สอบสวนแล้ว  เห็นว่า                  
เป็นความประมาทของผู้ขับขี่   ทางต ารวจ สาธารณสุข และบริษัทประกัน                     
ได้มาประชุมกันที่ อบต.บ้านผึ้ง  เนื่องจากต าบลบ้านผึ้ง เป็นต าบลต้นแบบในการขับ
ขี่ปลอดภัย ได้ข้อสรุปว่าจะท าบันทึก MOU ร่วมกัน ในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงเช่นนี้อีก  ซึ่งมีจุดเสียงหลายจุด   
1. จุดบ้านดอนม่วง   
2. จุดทางเข้าบ้านผึ้ง   
3. จุดทางเข้า อบต.บ้านผึ้ง  
4. จุดทางเข้าบ้านนามน (ได้มีการแก้ไขจุดกลับรถแล้ว)  
5. จุดหน้าตลาดนาโพธิ์  (แขวงทางหลวงได้เอาแท่งแบริเออร์มาปิดทางกลับรถไว้แล้ว 
และจะมีการเปิดจุดกลับรถใหม่ บริเวณเลยป้อมต ารวจนาโพธิ์ไปเล็กน้อย)  
6. จุดทางเข้าบ้านนาโพธิ์  จะท าป้ายสัญญาณเตือน  และให้ใส่หมวกกันน๊อค 100 % 
ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย  ว่าในการมาติดต่อราชการที่ อบต. 
จะต้องใส่หมวกกันน๊อคทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก อบต. พนักงาน หรือประชาชน
ทั่วไป ที่ประเทศเวียดนามถ้าใครที่ขับรถจักรยานยนต์ ไม่ใส่หมวกกันน๊อคจะถูกปรับ 

 



-8- 
 
แพงมาก ประมาณ 2,500 บาทของไทย  เวลาขับรถชนกันจะพยายามไม่ให้มีเรื่องกัน 
เพราะถ้าเรื่องถึงต ารวจจะถูกยึดรถ ท าให้ล าบากมาก 
- เรื่องงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าด้วยระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด หมู่ 4,6,10,14 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากราคา
กลางที่พาณิชย์จังหวัดก าหนด  ในวัสดุ หิน ทราย  ก าหนดราคาไว้ต่ าเกินไป แต่ราคา
ขายในตลาดสูงกว่ามาก ท าให้หาผู้รับจ้างมาท างานให้ไม่ได้  คงจะปล่อยให้
งบประมาณตกไปเป็นเงินสะสม แล้วจะไปตั้งงบประมาณชดเชยให้ใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2564 
- เรื่องกรณีสมาชิก อบต.ถูกด าเนินคดีอาญา ขอให้แจ้งทางอ าเภอทราบด้วย เพราะ
นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล  ไม่ใช่นายก  มีกรณีที่สมาชิก อบต. หมู่ 19 ถูกด าเนินคดี
ข้อหายักยอกทรัพย์ และเจ้าตัวไม่ได้แจ้งให้นายอ าเภอทราบ ปปช.มีหนังสือมาถึง
นายกว่าไม่สอบสวน ด าเนินการงดจ่ายเงินเดือน เรื่องนี้ทาง อบต.ไม่ทราบผลการ
ด าเนินคดี  หรือผลการตัดสินลงโทษเป็นอย่างไร เพราะทางต ารวจและทางศาลก็
ไม่ได้แจ้งให้ อบต.ทราบ  จะมากล่าวโทษทาง อบต.ไม่ได้ 
- เรื่องการก าจัดวัชพืชผักตบชวา ในล าห้วย หรือหนองน้ าในหมู่บ้านต่างๆ ถ้าหมู่บ้าน
ใดมีปัญหาวัชพืช ก็ขอให้ท าหนังสือแจ้งมา อบต.สามารถไปด าเนินการขุดลอกก าจัด
วัชพืชให้ได้  ถ้าไม่แจ้งมา อบต.ก็ไม่ทราบ ขอให้ท่านสมาชิกสนใจช่วยกันดูด้วย 
- เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านสามารถเสนอขอโครงการ
โดยตรงไปที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจังหวัดได้  ในกรณีที่ เป็นโครงการใหญ่                      
ใช้งบประมาณมาก ถ้าให้ อบต.เสนอขอไป ทางการไฟฟ้าจะให้ อบต.ต้องออกเงิน
สมทบด้วย ทางผมก็ได้เสนอขอโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางด้วยระบบ
โซล่าเซลไปหลายหมู่บ้านแล้ว  โครงการละ 3 แสนบาท ได้ไฟแสงสว่างประมาณ             
15 ต้น 

ประธานสภาฯ  - ผมขอฝากเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ขอให้ใส่หมวกกันน๊อคกันด้วย ผมเห็นมาเรื่อง 
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนศร  ทางเข้าบ้านดอนม่วง คนบ้านผึ้ง บาดเจ็บมาก ถูกรถคนบ้าน
ดงสว่างชน ทางบ้านผึ้งขอค่าเสียหาย 20,000 บาท คนบ้านดงสว่าง ไม่มีเงินให้ 
สุดท้ ายตกลงให้ ได้ที่   1 ,000 บาท  ขอฝากให้ทุกคนช่ วยกันระมัดระวั ง                          
แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน อย่าให้ขี่รถย้อนศรกัน 

นายสมสี  แปทา  - ผมขอขอบคุณทางหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ที่ช่วยกันในการดูแล 
รองนายก อบต.  ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างดีมาก ท าให้ไม่มีผู้ติดเชื้อโรค 

ไวรัสโคโรนา 2019 ในต าบลบ้านผึ้ง 
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นายธีระพงษ์  ไชยรี - ผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีโครงการของกู้ภัยศรีสัตตนครพนม  
รองนายก อบต.  ร่วมกับบริษัทกลางประกันภัย  ออกหน่วยบริการโครงการไฟชีวิต รับซ่อมรถที่ไม่มี  

ไฟท้าย ไฟหน้า ระบบเบรก จะด าเนินซ่อมให้ฟรีจะออกไปพร้อมกับบริษัทประกันภัย  
ปัจจุบันขยายความคุ้มครองผู้เสียชีวิตถึง 500,000 บาท รถเก่าๆก็สามารถท า 
ประกัน พรบ.ได้ ถ้าหมู่บ้านใดต้องการให้ออกไปให้บริการ สามารถท าหนังสือเสนอ
ขอไปได้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
  
 เลิกการประชุม  เวลา  14.30 น. 
 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์  เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

     (ลงชื่อ)       สมสี  สีคะ    
                      (  นายสมสี  สีคะ   )     

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


